

## BÀI HỌC 1

**CUỘC ĐẠI CHIẾN GIỮA THIÊN VÀ ÁC**

**CÂU GỐC:** *“Con rồng giận người đờn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus.” (Khải huyền 12:17).*

**ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY:** Ê-xê-chi-ên 28:1, 2, 11–17; Sáng thế Ký 3:1–7; Khải huyền 12:1–17; Rô-ma 8:31–39.

**K**inh Thánh dạy về cuộc đại chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Người ta sẽ hiểu mọi điều đang xảy ra trên thế giới ngày nay khi họ hiểu rõ trận chiến này là gì. Trận chiến này giúp chúng ta hiểu vì sao có tội lỗi và có những điều thương đau, thống khổ và chết chóc nơi trần đời. Trận chiến này giúp chúng ta hiểu vì sao có những cường quốc thống trị thế gian, và những quốc gia mất dần quyền lực của họ. Trận chiến này giúp chúng ta ý thức được lý do vì sao chúng ta phải chia sẻ Tin Phước Lành về Đức Chúa Giê-su với mọi người. Và trận chiến này giúp chúng ta hiểu những điều sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

Tuần này chúng ta sẽ nhìn đến “nơi” mà cuộc chiến khởi đầu. Nó khởi đầu ngay trong tấm lòng của một thiên sứ vẹn toàn tên là Lu-xi-phe. Chính Lu-xi-phe đã gây chiến với Đức Chúa Trời và mang trận chiến ấy vào địa cầu khi hấn đưa A-đam và Ê-va đến chỗ phạm tội. Cuộc chiến giữa thiên và ác đã xảy ra từ đấy và chẳng ngừng. Mỗi một người trong chúng ta đều là một phần trong cuộc chiến ấy.

Nhưng chúng ta có được tin mừng. Một ngày, Chúa chúng ta là Giê-su sẽ chiến thắng cuộc chiến ấy. Và tin mừng ấy còn lớn hơn nữa ấy là mỗi một người có thể trải nghiệm sự chiến thắng của Đức Chúa Giê-su ngay lúc này. Ngài đã chiến thắng tội lỗi thay cho chúng ta trên Thập Tự Giá. Sự chiến thắng của Ngài cho chúng ta có quyền lực để sống được một đời sống trong đức tin và vâng phục khi chúng ta chờ đợi ngày Ngài sẽ hồi lai.

## MỘT THIÊN THẦN TOÀN VỆN PHẠM TỘI

Hôm qua chúng ta bàn đến cuộc đại chiến giữa thiện và ác mà Kinh Thánh dạy. Sự day dỗ này đưa chúng ta đến những câu hỏi quan trọng về trận chiến ấy. Một trong các câu hỏi quan trọng nhất là: *Cuộc chiến này đã bắt đầu như thế nào?* Câu hỏi này quan trọng vì chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thì làm sao Ngài lại tạo nên sự gian ác, chiến đấu và thống khổ khi Ngài đã dựng nên mọi sự toàn vẹn từ lúc ban đầu. Như vậy cuộc đại chiến giữa thiện và ác chỉ xảy ra SAU khi Ngài đã dựng nên mọi vật. Và cuộc chiến ấy phải không liên hệ gì đến những điều Chúa đã dựng nên. Nhưng cuộc chiến ấy là có thật. Trận chiến ấy đang xảy ra trên thế gian và ảnh hưởng mọi người nơi trần thế.

**Đọc Ê-xê-chi-ên 28:1, 2, 11-17 và Ê-sai 14:12-14. Các câu này dạy chúng ta biết gì về tội của Lu-xi-phe và vì sao tội lỗi lại phát xuất từ thiên đàng?**

---



---



---

Lu-xi-phe đã là một thiên sứ đẹp huy hoàng và sống tại giữa thiên đàng. Một thiên thần hoàn hảo sống giữa một nơi hoàn hảo, làm sao vị thiên thần ấy lại nảy sinh tội lỗi và phạm tội? Chúng ta không có câu trả lời. Tội lỗi là một điều không ai hiểu được, Kinh Thánh nói, “sự bí ẩn của quyền lực tội lỗi” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 BD2011) bởi vì không ai biết lý do thật của mầm mống tội lỗi.

Đức Chúa Trời cho con người có quyền tự do chọn lựa. Tội lỗi bắt đầu khi Lu-xi-phe tự chọn điều ác. Bà Ellen G. White viết, “Vì sao tội lỗi xuất hiện là điều chúng ta không sao giải thích được. Chúng ta chẳng có lý do nào để biện hộ vì sao tội lỗi nảy sinh . . . Tội lỗi như là một người khách không ai thích mời tới nhà. Tội lỗi là một điều bí ẩn. Chúng ta không giải thích tội lỗi được. Biện hộ cho vì sao có tội lỗi thì không khác gì bào chữa cho tội lỗi. Nhưng nếu có ai tìm được lời bào chữa cho tội lỗi và vì sao có tội lỗi, thì tội lỗi sẽ không còn được gọi là tội lỗi được nữa.” – phỏng trích *Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy*, trang 492, 493.

**Đức Chúa Trời cho chúng ta có sự tự do chọn lựa. Hãy nghĩ đến những sự lựa chọn nào mà bạn đã làm và những điều đã xảy đến với đời bạn do nơi sự lựa chọn của mình. Những kinh nghiệm ấy có dạy chúng ta gì không? Nhất là việc chúng ta phải luôn nhớ cầu nguyện hết lòng trước khi quyết định hay lựa chọn một điều gì.**

## BIẾT CHÂN LÝ CŨNG CHƯA ĐỦ

Kinh Thánh dạy rằng sự gian ác mằm mống từ trong tấm lòng của Lusi-phe. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng không cho chúng ta biết nhiều tội lỗi đã bắt nguồn từ thiên đàng như thế nào. (Chúng ta có thể đọc thêm về chủ đề này trong các văn phẩm của bà Ellen G. White. Đọc đoạn “Khởi thủy của sự Ác” trong cuốn *Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy*). Nhưng Kinh Thánh nói rất rõ ràng về việc tội ác bắt đầu ở thế gian cách nào (đọc *Thiện Ác Đấu Tranh*, trang 492, 493 bản Anh ngữ).

**Đọc Sáng thế Ký 3:1-7. Điều gì đã xảy ra? A-đam và Ê-va vấp phạm tội nào?**

---



---



---

Điều đau lòng nhất của đoạn Kinh Thánh này ấy là Ê-va biết những lời Chúa đã dặn bảo cho bà và A-đam. Chính bà nhắc lại lời căn dặn của Chúa với con rắn rằng Chúa bảo, “Các người không được ăn trái của cây ở giữa vườn; các người cũng không được đụng đến nó, nếu không các người sẽ chết” (Sáng thế Ký 3:3). Kinh Thánh không thấy nói rằng Chúa cấm A-đam và Ê-va không được *đụng đến* trái cấm, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng Ê-va biết ăn trái ấy sẽ đưa đến sự chết.

Nhưng con rắn nói lời dối trá với Ê-va, “Con rắn nói với người nữ, ‘Các người sẽ không chết đâu’” (Sáng thế Ký 3:4). Con rắn có thể dùng kế để Ê-va phải chú ý đến nó, và khi thấy nàng không quay bước bỏ đi, nó bèn thách thức lời Đức Chúa Trời phán dặn họ. Ê-va biết sự thật hay là chân lý, nhưng vẫn không làm theo!

Ê-va đã phạm tội dẫu biết chân lý là gì. Và A-đam cũng phạm tội nữa. Cả hai đều đã được Đức Chúa Trời dựng nên cách toàn hảo. Câu chuyện này là một bài học quan trọng cho chúng ta. Biết chân lý hay lẽ thật cũng chưa đủ để cứu chúng ta. Phải, chúng ta cần Thánh Kinh để biết chân lý là gì. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm theo những lời của Kinh Thánh.

**Đức Chúa Trời nói một cách. Sa-tan nói một cách khác. A-đam và Ê-va biết lẽ thật là gì. Nhưng họ vẫn chọn để nghe lời Sa-tan. Chúng ta phải làm gì để tránh cho mình không bị sa ngã giống như họ?**

---



---

## CHIẾN TRANH Ở THIÊN ĐÀNG VÀ Ở ĐỊA CẦU

Chúng ta nói về một trận chiến khốc liệt giữa thiện và ác mà khởi điểm là thiên đàng. Nhưng cuộc chiến ấy cũng đang diễn ra tại đây, nơi trần thế, ngay lúc này. Chỉ cần nhìn vào lịch sử ghi lại trong Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy cuộc chiến ấy là thật đến độ nào. Kể từ việc A-đam và Ê-va phạm tội cho đến những việc cuối cùng sẽ xảy ra ngay trước khi Đức Chúa Giê-su tái lâm. Chúng ta đang sống trong một địa cầu mà một cuộc chiến tranh quyết liệt đang tiếp diễn. Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều gì xảy ra trong trận chiến ấy và lý do vì sao. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết cuộc thư hùng ấy sẽ kết thúc.

**Đọc Khải huyền 12:1-17. Các trận chiến tranh nào được nói đến trong các câu này, và chúng xảy ra ở đâu?**

Trong Khải huyền 12:1-17, chúng ta thấy có một trận chiến xảy ra trên thiên đàng và một vài trận chiến tranh khác khởi sự trên địa cầu. Trận chiến đầu là giữa con rồng (Sa-tan, theo Khải huyền 12:7-9) và Mi-ca-ên. Mi-ca-ên là một tên gọi khác của Đức Chúa Giê-su. (Trong tiếng Hê-bơ-rơ, Mi-ca-ên có nghĩa là “Ai mới giống như Đức Chúa Trời?”) Thiên sứ Lu-xi-phe trở thành Sa-tan. Cái tên Sa-tan có nghĩa là “kẻ thù” hay “kẻ không phải bạn” hay “kẻ gây chiến”.

Cuộc thiện ác tranh chiến không phải là một cuộc thư hùng giữa các thần thánh. Không, cuộc chiến ấy là một cuộc chiến tranh vĩ đại giữa thiên sứ Lu-xi-phe đối nghịch lại Đức Chúa Giê-su, là Đấng đã dựng nên nó. Lu-xi-phe cũng cho thấy là sự tấn công của nó vào Đức Chúa Trời qua cách nó tấn công loài người trên thế gian và với bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.

Khi tấn công Đức Chúa Giê-su nơi thiên đàng, Sa-tan thua và bị đuổi khỏi thiên đàng. Nó bèn xuống tấn phá thế gian là địa cầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để đặt để con cái Ngài là A-đam vào trong ấy. Sự phá hoại của Sa-tan thành công nơi A-đam nên Đức Chúa Giê-su phải xuống thế gian để cứu chuộc lại địa cầu mà Chúa Cha đã tạo dựng. Sa-tan theo phá khuấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su nơi địa cầu. Nó tìm cách làm hư chương trình ấy từ khi Hài nhi Giê-su ra đời, cho đến khi Ngài vào trong đồng vắng và đến lúc Ngài sắp phải chịu đóng đinh nơi cây thập tự. Nhưng Sa-tan thất bại trong mọi cuộc tấn công của nó nên nó quay sang tấn công những người tin Chúa và đi theo Ngài. Cuộc chiến này đã xảy ra từ lúc ban đầu khi hội thánh đầu tiên được thành lập bởi các tín đồ tin Đấng Christ (Cơ Đốc nhân) (Khải huyền 12:6, 14-16) cho đến ngày hôm nay. Và cuộc chiến tranh này sẽ chỉ ngày càng khốc liệt hơn (Khải huyền 12:17) cho đến khi Sa-tan sẽ thua trận khi Đức Chúa Giê-su hồi lai.

**Đọc Khải huyền 12:10-12. Qua các câu Kinh Thánh này, chúng ta tìm thấy được niềm hy vọng nào khi cuộc chiến giữa thiện và ác đang xảy ra chung quanh mình?**

## ĐỨC CHÚA GIÊ-SU Ở CÙNG CHÚNG TA CHO ĐẾN TẬN THỂ

Sách Khải huyền cảnh báo cho dân của Đức Chúa Trời biết trước các cuộc tấn công của Sa-tan vào hội thánh. Sa-tan đã tấn công hội thánh Chúa suốt lịch sử của hội thánh.

“Cuộc tấn công các tín đồ theo Đức Chúa Giê-su bắt đầu từ thời hoàng đế Nero, là Sê-sa của La Mã, khoảng thời gian sứ đồ Phao-lô bị xử tử. Các sự tấn công hung bạo ấy xảy ra suốt mấy trăm năm. Cơ Đốc nhân bị vu cáo và buộc tội cho những tội ác mà họ không làm. Người ta đổ tội các Cơ Đốc nhân khi có động đất, nạn đói kém, và các bệnh tật của thế gian. Mọi người, mọi dân căm hận các Cơ Đốc nhân. Có những kẻ sẵn lòng tấn công và hà hiếp Cơ Đốc nhân để nhận tiền hối lộ và phẩm tước của đời này. Cơ Đốc nhân còn bị vu cáo rằng họ muốn làm cách mạng đánh đổ chính quyền La Mã. Cơ Đốc nhân bị vu cáo là tìm cách chống lại đạo người Giu-đa. Người ta đổ tội Cơ Đốc nhân không khác gì các tật bệnh hay sâu bọ đang phá hoại mùa màng. Nhiều Cơ Đốc nhân đã bị bắt ra đấu trường làm mồi cho thú dữ tại La Mã.” – phỏng trích Ellen G. White, *Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy*, trang 40,

Kinh Thánh nói rằng “người đàn bà” hay là hội thánh thật của Chúa, chạy trốn nơi đồng vắng để tránh các cuộc tấn công này (Khải huyền 12:6). Kinh Thánh cũng hai lần nói người đàn bà có cánh như cánh chim ưng. Đôi cánh này cho chúng ta mừng tượng được hình ảnh người đàn bà này bay đi nơi nào đó để ẩn náu và có sự hỗ trợ. Đức Chúa Trời đã chăm sóc người đàn bà (hay hội thánh Chúa) khi nàng trốn lánh nơi đồng vắng. Con rắn (Sa-tan) không thể đến phá hại nàng (Khải huyền 12:14). Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ hội thánh Ngài trong những cuộc tấn công dữ dội. Chúa đã hứa Ngài sẽ gìn giữ hội thánh Ngài cho đến tận thể.

Đức Chúa Giê-su đã có lời hứa này với dân Ngài trong thời kỳ cuối cùng, “Này ta ở cùng các ngươi cho đến tận thể” (Ma-thi-ơ 28:20). Quả là một lời hứa diệu kỳ! Nhưng lời hứa ấy có phải là chúng ta sẽ không lo phải gặp khó khăn, thử thách, hay ngay cả phải mất mạng vì đức tin của mình chăng? Dĩ nhiên là không. Chúng ta đã biết có bao người tin Chúa và theo Chúa đã phải chịu nhiều thống khổ ngay đến cả cái chết. Vậy thì lời hứa này có nghĩa gì? (Đọc Rô-ma 8:31-39 và Ma-thi-ơ 10:28 để tìm câu trả lời).

Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không một sự tấn công nào, một cơn đói kém nào, và ngay cả sự chết. Đức Chúa Giê-su sẽ luôn ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời không hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ KHÔNG hề gặp thử thách, đau đớn, hay cả sự chết. Ma-thi-ơ 29:20 có nghĩa là Ngài sẽ Ở CÙNG chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh hoặc cảnh ngộ nào. Chúng ta cũng có được niềm hy vọng về sự sống đời đời với Ngài nơi trời mới và đất mới (2 Ti-mô-thê 4:8).

## LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH

Có bao giờ bạn nghĩ đến cái danh xưng của mình nói lên cho người khác biết niềm tin của mình không? Hãy phân tích thử cái tên “Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật” của chúng ta. Các chữ “An Thất Nhật” nghĩa là yên nghỉ trong ngày thứ bảy, nhắc cho chúng ta biết mình là những người giữ ngày Sa-bát (tức ngày yên nghỉ) vào ngày Thứ Bảy trong tuần lễ. Cái tên ấy nói lên việc chúng ta giữ Điều răn Thứ Tư trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, và tỏ ra là chúng ta tin vào sự giữ trọn các điều răn của Chúa. Các chữ “Cơ Đốc Phục Lâm” trong danh xưng của mình nói lên rằng chúng ta là những người thật sự tin vào Sự Tái Lâm của Đức Chúa Giê-su. Vì vậy cái tên Seventh-day Adventist hay Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật nói lên hai niềm tin chính yếu của chúng ta trong thời kỳ sau rốt này: (1) luật pháp và (2) Tin Mừng rằng Đức Chúa Giê-su cứu chúng ta khỏi tội.

**Đọc các câu Kinh Thánh dưới đây và cho biết các câu này cho thấy sự liên kết thế nào giữa luật pháp và Tin Lành rằng Đức Chúa Giê-su cứu chúng ta ra khỏi tội:**

Giê-rê-mi 44:23 \_\_\_\_\_

Rô-ma 3:20-16 \_\_\_\_\_

Rô-ma 7:7 \_\_\_\_\_

Chúng ta đã phạm tội vì vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Tin mừng của Phúc Âm ấy là các tội lỗi của chúng ta có thể được tha. Chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-su và qua sự chết của Ngài nơi thập tự giá đã chuộc tội cho chúng ta. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta sức mạnh để vâng giữ chính các luật pháp mà chúng ta đã phá vỡ, và sức mạnh để tuân giữ các luật pháp ấy cách trọn vẹn. Các món quà đặc biệt Chúa đã ban cho chúng ta là: (1) được cứu bởi đức tin, (2) sự chết nơi thập tự giá của Đức Chúa Giê-su, và (3) quyền năng để vâng giữ trọn vẹn mạng lệnh Chúa. Đó là ba đặc điểm cho thấy môn đồ theo Chúa khác với những người của thế gian.

**Khải huyền 14:12. Các câu này cho thấy thế nào mối liên hệ giữa luật pháp và Phúc Âm mà Đức Chúa Giê-su đã cứu chúng ta ra khỏi tội?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật, chúng ta tin vào việc giữ trọn luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự vâng phục luật pháp của mình được tăng trưởng bởi vì lòng yêu thương chúng ta đối với Chúa đã tăng trưởng mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể giải thích cho người khác hiểu rằng vâng phục luật pháp không có nghĩa là cố gắng để có được sự sống đời đời bằng việc làm của sức riêng mình?

## NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

“Đã có một thời gian khi mà mỗi thiên sứ và người mà Đức Chúa Trời dựng nên đã yêu Ngài với một tấm lòng trung thành. Đó là lúc mà hạnh phúc và hòa bình trọn vẹn ở khắp mọi nơi vì người ta trung tín với Chúa. Các thiên sứ nơi thiên đàng vui mừng hầu việc Chúa. Họ vui mừng và hãnh diện khoe sự vinh hiển của Chúa trong đời sống họ, và họ ca ngợi Ngài. Lòng yêu mến Chúa là điều quan trọng nhất trong sự hiện hữu của họ. Họ yêu thương lẫn nhau bằng một tình yêu sâu xa và vô vụ lợi. Không điều xấu xa nào có thể làm nhiễm độc sự hòa bình ấy. Nhưng rồi có một sự thay đổi bất ngờ. Lu-xi-phe đã lạm dụng sự tự do Đức Chúa Trời ban cho mỗi kẻ thọ tạo của Ngài. Tội lỗi bắt nguồn từ Lu-xi-phe là vị thiên sứ mà Đức Chúa Trời yêu quý và đặt làm thiên sứ trưởng trên hết thầy các thiên binh. Chỉ có Đức Chúa Giê-su mới được tôn kính hơn Lu-xi-phe nơi thiên đàng.” – phỏng trích Ellen G. White, *Các Tổ Phụ và Các Tiên Tri – Patriarchs and Prophets* trang 35.

## ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Bằng chứng nào Kinh Thánh cho chúng ta biết Sa-tan là có thật? Bằng chứng nào Kinh Thánh cho để chúng ta thấy Sa-tan dự phần trong trận đại chiến giữa điều thiện và điều ác? Làm thế nào để chúng ta giúp người khác hiểu rằng Sa-tan là một kẻ có thật chứ không chỉ là một chữ trừu tượng để chỉ về sự gian ác trong lòng con người?
2. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật được có một sự am hiểu Kinh Thánh. Nhưng làm sao, biết lẽ thật không thôi cũng không đủ để cứu chúng ta? Chúng ta còn cần gì nữa?
3. Bạn đã trải nghiệm được quyền năng của tình yêu Đức Chúa Giê-su có để giúp bạn vượt qua sự vấp phạm như thế nào? Những kinh nghiệm bản thân này có thể giúp gì cho bạn trong những lúc khó khăn có thể xảy ra trong tương lai?
4. Trong lớp, hãy thảo luận về câu của bà White, “...đã yêu Đức Chúa Trời với một tấm lòng trung thành.” Tư tưởng này giúp gì cho chúng ta hiểu rõ hơn sự liên kết giữa luật pháp và Tin Lành? Cái tư tưởng này cho chúng ta thấy thế nào về cái lẽ thật rằng muốn yêu Chúa, trước hết chúng ta phải có sự tự do để chọn hành động yêu của mình? Còn các cách nào khác để chúng ta có thể diễn đạt tình yêu của Đức Chúa Trời cho người khác?